

แนวทางการเสนอขอรับรางวัล ในการพัฒนา กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
 คำนิยามการโดย ชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือกรุงเทพมหานคร

1

ระดับ 1 (ระดับมาตรฐาน)	ระดับ 2 (ระดับดี)	ระดับ 3 (ระดับดีเด่น)	ระดับพิเศษ (ระดับดีเยี่ยม)
<p>แนวทางการพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ลูกเสือได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 2. ลูกเสือมีการแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 3. ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้กำกับลูกเสือมีการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือและแสดงเครื่องแบบลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 4. การพิจารณาไม่มีการประกวด ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการตรวจสอบเอกสารใดๆ “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้” 	<p>แนวทางการพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผ่านการพิจารณาระดับ 1 มาแล้ว 2. ลูกเสือได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 3. ผู้กำกับลูกเสือมีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ มีแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือและแสดงเครื่องแบบลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 4. ผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ จัดตั้งกอง กลุ่มลูกเสือ เป็นปัจจุบัน สนับสนุนให้บุคลากรมีวุฒิทางลูกเสือ มีทัศนคติความการจัดกิจกรรมลูกเสือ 5. กองลูกเสือมีการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้มีทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกเสือ กิจกรรมเพื่อความก้าวหน้า เช่น การปฏิบัติตนของลูกเสือ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาระเบียบวินัย การศึกษาระเบียบแถว การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรมที่หลักสูตรกำหนด 6. การพิจารณาไม่มีการประกวด ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการตรวจสอบเอกสารใดๆ นอกจกภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 	<p>แนวทางการพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผ่านการพิจารณาระดับ 2 มาแล้ว 2. ลูกเสือได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 3. ผู้กำกับลูกเสือมีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ มีแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ จัดทำกำหนดการฝึกอบรม และการสอน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของลูกเสือและแสดงเครื่องแบบลูกเสือพร้อมทั้งบริหารงานในกองลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ 4. ผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ กำหนดนโยบาย แผนพัฒนาและระบบการบริหารกิจการลูกเสือ ส่งเสริมสนับสนุน ทัศนคติความการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างผู้เรียน ให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 5. มีการจัดมวกิจกรรมลูกเสือ ให้มีทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกเสือ กิจกรรมเพื่อผู้ความเป็นเลิศของลูกเสือ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 6. การพิจารณาไม่มีการประกวด แต่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 	<p>แนวทางการพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผ่านการพิจารณาระดับ 3 มาแล้ว 2. กองลูกเสือมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ชุมชน สังคม อย่างน้อย 2 ปี ติดต่อกัน

แนวทางการเสนอขอรับรางวัล ในการพัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
 ดำเนินการโดย ชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือกรุงเทพมหานคร

2

ระดับ 1 (ระดับมาตรฐาน)	ระดับ 2 (ระดับดี)	ระดับ 3 (ระดับดีเด่น)	ระดับพิเศษ (ระดับดีเยี่ยม)
<p>รางวัลที่ได้รับ</p> <p>เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ</p> <p>ระดับ 1 (ระดับมาตรฐาน) จากชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้เสนอ</p> <p>วิทยากรลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือสมาชิกตลอดชีพชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรุงเทพมหานครจำนวน 1 ท่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ลงนามรับรอง</p> <p>วิธีส่งแบบคำขอรับรางวัล</p> <p>ส่งที่ประธานชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกันยายนของทุกปี (ส่งมาส่ง LineBMA.Scout หรือ คกก.ชมรมครู คม.ลศ.กทท.)</p> <p>ประกาศผล</p> <p>ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีผ่านสำนักการศึกษา สำนักงานเขตทุกเขต และLine BMA.Scout หรือ คกก.ชมรมครู คม.ลศ.กทท.</p>	<p>รางวัลที่ได้รับ</p> <p>เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ</p> <p>ระดับ 2 (ระดับดี) จากชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้เสนอ</p> <p>วิทยากรลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือสมาชิกตลอดชีพชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรุงเทพมหานครจำนวน 2 ท่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ลงนามรับรอง</p> <p>วิธีส่งแบบคำขอรับรางวัล</p> <p>ส่งที่ประธานชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกันยายนของทุกปี (ส่งมาส่ง LineBMA.Scout หรือ คกก.ชมรมครู คม.ลศ.กทท.)</p> <p>ประกาศผล</p> <p>ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีผ่านสำนักการศึกษา สำนักงานเขตทุกเขต และLine BMA.Scout หรือ คกก.ชมรมครู คม.ลศ.กทท.</p>	<p>รางวัลที่ได้รับ</p> <p>เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ</p> <p>ระดับ 3 (ระดับดีเด่น) พร้อมโล่และเงินรางวัล จากชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้เสนอ</p> <p>วิทยากรลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือสมาชิกตลอดชีพชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรุงเทพมหานครจำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ลงนามรับรอง</p> <p>วิธีส่งแบบคำขอรับรางวัล</p> <p>ส่งที่ประธานชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกันยายนของทุกปี (ส่งมาส่ง LineBMA.Scout หรือ คกก.ชมรมครู คม.ลศ.กทท.)</p> <p>ประกาศผล</p> <p>ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีผ่านสำนักการศึกษา สำนักงานเขตทุกเขต และLine BMA.Scout หรือ คกก.ชมรมครู คม.ลศ.กทท.</p>	<p>รางวัลที่ได้รับ</p> <p>เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ</p> <p>ระดับพิเศษ (ระดับดีเยี่ยม) พร้อมแผ่นป้ายเชิดชูเกียรติ “โรงเรียนต้นแบบลูกเสือกรุงเทพมหานคร” จากชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือกรุงเทพมหานคร</p> <p>ผู้เสนอ</p> <p>วิทยากรลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือสมาชิกตลอดชีพชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรุงเทพมหานครจำนวน 4 ท่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ลงนามรับรอง</p> <p>วิธีส่งแบบคำขอรับรางวัล</p> <p>ส่งที่ประธานชมรมครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกันยายนของทุกปี (ส่งมาส่ง LineBMA.Scout หรือ คกก.ชมรมครู คม.ลศ.กทท.)</p> <p>ประกาศผล</p> <p>ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีผ่านสำนักการศึกษา สำนักงานเขตทุกเขต และLine BMA.Scout หรือ คกก.ชมรมครู คม.ลศ.กทท.</p>

แนวทางการเสนอขอรับรางวัล ในการพัฒนากิจการถูกเลือกในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
 ดำเนินการโดย ชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือกกรุงเทพมหานคร

3

ระดับ 1 (ระดับมาตรฐาน)	ระดับ 2 (ระดับดี)	ระดับ 3 (ระดับดีเยี่ยม)	ระดับพิเศษ (ระดับดีเยี่ยม)
<p>การมอบรางวัล</p> <p>กำหนดมอบรางวัล ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี สถานที่มอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป</p> <p>คณะกรรมการพิจารณา</p> <p>คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือก กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือก</p>	<p>การมอบรางวัล</p> <p>กำหนดมอบรางวัล ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี สถานที่มอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป</p> <p>คณะกรรมการพิจารณา</p> <p>คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือก กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือก</p>	<p>การมอบรางวัล</p> <p>กำหนดมอบรางวัล ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี สถานที่มอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป</p> <p>คณะกรรมการพิจารณา</p> <p>คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือก กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือก</p>	<p>การมอบรางวัล</p> <p>กำหนดมอบรางวัล ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี สถานที่มอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป</p> <p>คณะกรรมการพิจารณา</p> <p>คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือก กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานชมรมครูผู้บังคับบัญชาถูกเลือก</p>